

THÁNH GIO-AN TÂY GIỚI BAPTIST TRUYỀN QUỲ

(St. John the Baptist) -Pt Gioan B. Đệ Nhị Nguyễn-Kỷ niệm 25-1-2003

Ngày 29/8

Mc 6,17-29

Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Lôi, DCCT

Có những cái chết đẫm máu cho đời niềm tin như không người. Có những sự ra đi làm cho con người thì sống như, nhưng những tên người chết mãi mãi không người. Có những cái chết khi người người khác trở môi, phải như. Chết là trở về nơi cũ. Chết là ra đi. Chết là trở về với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và tác sinh. Cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo Hội mừng kính hôm nay khi người nhân loại phải ghi nhớ, khi người người thì sống, nhưng cũng không khi người người ra sự điên rồ, người người và đời gái, khôn nhà đời chết của Hêrôđê, một vị vua tàn ác và thiêu thiêu cách làm người.

MỘT CÁI ĐU, MỘT SỰ TRÁI GIÁ VÔ BIÊN

Hêrôđê đã đi vào con đường tội lỗi. Sự đời gái, khôn nhà, đời chết của Hêrôđê đã khiến vị vua này trở nên nông cạn người điên đời. Sống trong tội lỗi, tâm hồn của Hêrôđê đã trở nên mù quáng, thì thầm. Trong bóng tối, Hêrôđê đã không còn biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái. Ông đã hành động tùy tiện vì ích lợi, đã ăn chết, chèn chát tắng. Ông không còn biết như ra sự thật. Sự Hêrôđê đã cướp vị của ngay người em mình. Sự lo lắng không thể tha thứ, đã làm cho Gioan Tẩy Giả phải lên tiếng quở trách người hành động vô luân của Hêrôđê và Hêrôđias, vị lo lắng của Hêrôđê. Đúng như Lời Kinh Thánh nói: "Có một người đấng Thiên Chúa sai đời, tên là Gio-an. Ông đời làm chứng, và làm chứng về ánh sáng..." (Ga 1, 6-7).

Gio-an không phải là ánh sáng, nhưng Gio-an thì đã minh chứng về ánh sáng. Vì chứng minh cho Chúa Giêsu là sự thật, là ánh sáng. Gio-an đã không bao giờ chịu khuất phục trước những việc chứng minh tại giai đoạn của con người, của xã hội đương thời và của nhân loại. Gio-an đã có lời nói: "Có Đấng đến sau Ông và Ông không xứng đáng cúi đi giày dép của Ngài". Gio-an quyết tâm đã thì trở nên gian khổ đến nỗi chứng minh cho Chúa chịu khổ. Làm công tác đến nỗi chứng minh, Gio-an đã sẵn sàng đích thân chứng minh của và tiên tri. Ngôn sứ phải nói lên sự thật và không bao giờ sợ nguy hiểm cho dù công tác của và ngôn sứ luôn gặp sự hiểm nguy. Để làm chứng cho Đấng chịu khổ, Ngài đã nói công khai với mọi người khi họ làm chứng Gio-an là Đấng Kitô: "Người phải lên, còn tôi phải xuống". Gio-an đã lên trong sự minh chứng cho sự thật. Chứng minh hành động luôn và dâm dục của đôi dâm phạm Hêrôđê và Hêrôdias. Gio-an Tẩy Giê đã phải chấp nhận cái bị đất nhốt của cuộc đời ngôn sứ của mình: cái chết. Hêrôdias vì không chấp nhận sự thật, không chịu nổi lời quyết trách của và tiên tri. Nên đã căm thù tìm cách hại khi trở về ngôn sứ đầy uy tín. Với sự nhậy múa chứng minh nhân ngày sinh nhật, Hêrôdiadê đã làm nguyền vua Cha. Cái đầu, vốn là sự căm tức ngôn chứng của Hêrôdias. Đầu của và ngôn sứ Gio-an Tẩy Giê đã nằm gọn trong chiếc đĩa trước mặt Hêrôđê.

LỜI CHỨNG ĐÁNG GIÁ NHẤT CỦA NGÔN SỨ GIOAN TẨY GIÊ

Dù bị thử thách mình sợ phải chấp nhận cái bị đất nhốt của cuộc đời, Gio-an Tẩy Giê vẫn nói lên tiếng nói bất khuất của và ngôn sứ. Mọi tiên tri đều phải trả giá cho lời chứng của mình. Gio-an Tẩy Giê đã sẵn sàng anh dũng, can trường về mọi lời nói của mình. Cái đầu phải trả là giá nặng nề và đáng nguy hiểm của và ngôn sứ sau cái chết chịu đóng đinh nơi thập giá đời và người Do Thái lúc đó. Gio-an Tẩy Giê đã tự xóa nhòa mình để cho Đấng chịu khổ lên trong lịch sử nhân loại. Lời chứng và cái chết của Ngài, đã nói lên sự thật muôn đời là Gio-an đã hoàn toàn đáp trả hoàn toàn lời mời gọi của Thiên Chúa: "Ngài không sợ hãi, lên tiếng trước mặt các vua chúa. Ngài đã hiến mạng sống cho công bình và chân lý".

Lạy Thánh Gio-an Tẩy Giê xin ban cho chúng con lòng can đảm để chúng con nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật. / CON QUYẾT TÂM

Xin ban cho chúng con biết nhận lấy và chịu đựng mọi sự sỉ nhục, thì lấy của mình và luôn để Chúa lên trong chúng con. / CON KHIÊM TỐN

Xin ban cho chúng con tâm hon và soc song coa các vong soc a Chúa. /CON CAN
ĐoM